

"ณัฏฐพล" มั่นใจสพฐ.ออกข้อสอบ ครูผู้ช่วยปี63โปร่งใส

🕒 นำเสนอเมื่อ 27 เม.ย. 2563

**รมว.ศธ.ถก กระบวนการสอบครูผู้ช่วยปี 63 มอบสพฐ.-ก.ค.ศ.-
-สป.บูรณาการเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วยให้เกิดความโปร่งใส มั่นใจไร้ข้อสอบรั่วแน่**

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยในส่วนของข้อสอบภาค ก ให้ใช้ข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับข้าราชการทุกประเภทนั้น ซึ่งการสอบครูผู้ช่วยปีนี้ยังไม่สามารถใช้ข้อสอบของก.พ.ดำเนินการสอบได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับก.พ. ดังนั้นการสอบครูผู้ช่วยในปีนี้จะให้เป็นหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ออกข้อสอบภาค ก และ ข ก่อน โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้จัดสอบ

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อกังวลของการสอบครูผู้ช่วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการสอบขึ้นบัญชีไปแล้วจะได้เรียกบรรจุหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยเรียกบรรจุตามที่มีการขึ้นบัญชีไว้แล้ว แต่จะไม่มีการต่ออายุการขึ้นบัญชีอย่างแน่นอน ส่วนการบริหารจัดการสอบขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้น

สพฐ.จะไปกำหนดรายละเอียดข้อสอบอีกครั้ง โดยตนได้เห็นนโยบายไปว่าการสอบครูผู้ช่วยปีนี้เป็นส่วนกลางเป็นผู้ออกข้อสอบเองจะต้องดำเนินการอย่างไรโปร่งใส ห้ามมีประเด็นร้องเรียนข้อสอบรั่วเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

“ผมไม่กังวลที่จะให้หน่วยงานกลางอย่างสพฐ.เป็นผู้ออกข้อสอบ เพราะจะมีมาตรการดำเนินการอย่างรัดกุมและเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งในเร็วๆนี้ผมจะเรียกผู้เกี่ยวข้องกับการสอบครูผู้ช่วยมาหารืออีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่เป็นการพูดคุยถึงแนวทางการจัดทำข้อสอบเท่านั้น แต่จะดูไปถึงภาพรวมใหญ่ของการสอบครูผู้ช่วยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสอบขึ้นบัญชี จำนวนตำแหน่งว่างที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน

ดังนั้นยืนยันว่าแม้สพฐ.จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง แต่ก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครูว่าการสอบครั้งนี้จะไม่มีการทุจริตหรือข้อสอบรั่วเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะทุกขั้นตอนจะดำเนินการอย่างไรโปร่งใส จะไม่มีเส้นสายหรือรับเงินรับทองจากตำแหน่งนี้ เนื่องจากผมต้องการได้คนเก่งมาเป็นครูเท่านั้น” รมว.ศธ.กล่าว

อย่างไรก็ตามตนได้มอบการบ้านให้ทั้งสพฐ. ก.ค.ศ.และสป.กลับไปดำเนินการเตรียมความพร้อมของข้อสอบครูผู้ช่วยให้เสร็จสิ้นกระบวนการและรายงานให้รับทราบ

บต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563](#)